

## แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์โควิด

นำเสนอเมื่อ : 7 มี.ค. 2565

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก  
การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๘๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๓๙๓๖  
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๐๑๔  
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว  
และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. แผนเผชิญเหตุ สำหรับการคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๓๔  
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายและแนว  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแจ้ง  
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ซึ่งกำหนดวันรับสมัคร วันสอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว และวันยื่นความจำนง  
(กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕๖๕ กำหนดการสอบ/คัดเลือกนักเรียน อยู่ในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ในการนี้  
เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก  
การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้นำเสนอในการ  
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

/ขั้นพื้นฐาน...

ขั้นพื้นฐานนำเสนอ พร้อมให้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจัดตั้ง Call Center สำหรับชี้แจงข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับนักเรียนทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแผนเผชิญเหตุสำหรับการคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ที่เป็นไปตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ดังกล่าว รวมทั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดในแต่ละพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนการรับนักเรียนทำการจัดสอบคัดห้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๒. กรณีที่เด็กเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ หากสามารถเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบของโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบได้ ให้โรงเรียนดำเนินการให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้สอบทุกคน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ เด็กกลุ่มปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มติดเชื้อ โดยให้นำมาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่สอบ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการด้วย

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกำกับ ดูแล และช่วยเหลือสถานศึกษาให้ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. ให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้ง Call Center สำหรับชี้แจงข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันท์ พิณสา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๐

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน